

**HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10**

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		ĐỌC HIỂU	6.0
	1	C	0.5
	2	C	0.5
	3	B	0.5
	4	B	0.5
	5	D	0.5
	6	D	0.5
	7	C	0.5
	8	<p>- Chi tiết 1. ‘lúa tự bay về nhà’: - Chi tiết 2. thiên thân làm rơi hạt cỏ đã bị trời biến thành trâu để ăn cỏ và kéo cày cho người nông dân. *Ý nghĩa: + làm cho câu chuyện trở nên li kỳ, hấp dẫn hơn. + thể hiện ước mơ của người lao động mong ước được giảm sức lao động để cuộc đời an nhàn, đỡ mệt nhọc hơn. +Giải thích nhận thức của con người về nguồn gốc của cỏ và lí giải vì sao cỏ lại mọc nhiều, nguồn gốc ra đời của trâu, vì sao trâu ăn cỏ.</p> <p>Hướng dẫn chấm: – Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 0,5 điểm – Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm – Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm *Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.</p>	0.5
	9	<p>- Thiên nhiên là đối tượng nhận thức của con người. - Thiên nhiên và con người có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tác động qua lại. - Thiên nhiên có sự ảnh hưởng, tác động đến đời sống của con người. -> Chính vì vậy, con người cũng cần bảo vệ thiên nhiên.</p> <p>Hướng dẫn chấm: – Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm – Học sinh trả lời đúng một ý: 0,5 điểm – Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm – Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm *Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.</p>	1.0
	10	<p>- Hình thức: đoạn văn - Nội dung: ước mơ của nhân dân lao động được gửi gắm trong văn bản Nữ thần Lúa: + ước mơ giảm sức lao động để cuộc đời an nhàn, đỡ mệt nhọc hơn. + Khám phá chinh phục thế giới tự nhiên, lí giải về về sự ra đời của cây Lúa, con trâu. + Ước mơ về vụ mùa bội thu qua phong tục cúng Thần Lúa.</p> <p>Hướng dẫn chấm: -Học sinh trả lời tương đương với một ý đã gọi trong đáp án: 1,0 điểm – Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 – 0,75 điểm – Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm</p>	1.0



	<i>*Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận được.</i>	
II	VIẾT	4.0
	<i>a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận</i> Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề	0.5
	<i>b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Sức hấp dẫn thần thoại Nữ thần lúa.</i>	0.5
	<i>c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm</i> HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau:	2.0
	- Giới thiệu ngắn gọn về truyện thần thoại, sức hấp dẫn truyện thần thoại Nữ thần Lúa - Phân tích: Sức hấp dẫn truyện thần thoại + Về nội dung: chủ đề, sự việc, nhân vật + Về nghệ thuật: Cốt truyện đơn giản, Chi tiết kì ảo, xây dựng nhân vật chức năng. Thời gian phiếm chỉ, mang tính ước lệ, không gian vũ trụ với nhiều cõi khác nhau. Ngôn ngữ tự sự hồn nhiên, sinh động, hấp dẫn. - Nêu được bài học rút ra từ câu chuyện (có thể là bài học dựa vào chính bản thân mình hoặc không ngại khi phải đương đầu với thử thách) / thể hiện sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của câu chuyện trong tác phẩm.	
	<i>d. Chính tả, ngữ pháp</i> Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.	0.5
<i>e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.</i>	0.5	
Tổng điểm		10.0

